



ที่ ศธ 0501/ว ๖๙๐

ถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0207/5577 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมนักอ่าน กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
มาเพื่อทราบ



สำนักอำนวยการ

โทร. 0-2354-5568

โทรสาร. 0-2354-5524-26



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล โทร. 0 26285635

ที่ ศธ 0207/ 5577

วันที่ 29 พฤษภาคม 2550

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมนักอ่าน กระทรวงศึกษาธิการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้แต่ละองค์กรหลักร่วมกันจัดงานมหกรรมนักอ่าน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสื่อสารแก่เด็ก เยาวชน อันเป็นภูมิคุ้มกันตนเองในการรับรู้ และการแสวงหาความรู้ เสริมสร้าง พัฒนาทักษะครูบรรณารักษ์/ครูผู้สอนด้านการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามแนวทางห้องสมุดสมัยใหม่ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่กระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อกระตุ้น สร้างความตระหนักให้กับสถาบันครอบครัว ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิอื่น ๆ ในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการใคร่ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการนี้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน สถานศึกษา ครู นักเรียน/นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าร่วมชมงาน โดยข้าราชการที่ไปร่วมจัดงาน หรือเข้ารับการอบรม หรือเข้าชมงานมหกรรมนักอ่าน ถือเป็นการทำงานปฏิบัติราชการโดยไม่ถือเป็นวันลา โดยมีรายละเอียดดังแนบ และพร้อมนี้ได้จัดส่ง ไปสเตอร์และแผ่นพับ เพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์ จำนวน 200 แผ่นมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางจรรยาพร ฐรณินเทร์)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2/ค
นางปิณฑุภรณ์ กิ่งคำ
นางจรรยาพร ฐรณินเทร์
นางปิณฑุภรณ์

2/ค-๕๖๐

นางปิณฑุภรณ์ กิ่งคำ
ผู้อำนวยการสำนักอ่านราชการ



มหกรรมนักอ่าน



เปิดประตูสู่โลกใหม่ เปิดใจให้เรียนรู้

13-17 มิถุนายน 2550

เวลา 09.00-20.00 น. อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พบเทคนิคการอ่านเร็ว อ่านมาก อ่านยาก อ่านทน
อ่านเพราะ อ่านเสนาหะ ไหมหกรรมนักอ่าน

“เมืองห้องสมุดสมัยใหม่” ที่อุดมไปด้วยวิตามินความฉลาด
“เมืองไอที” ที่ย่อโลกใหม่ ทันสมัย ใส่มือทุกคน

“เมืองนักอ่าน” ที่รอดิตอาวุธสมองประลองปัญญา นิทรรศการและ
เวทีกิจกรรมกระตุ้นจินตนาการ...ที่รอให้คุณมาค้นหา

พร้อมทั้งเลือกซื้อหนังสือดี ๆ ที่ย่อมหกรรมหนังสือมาไว้ในราคาพิเศษ





มทรรรม
นักรอ่าน

มทรรรมนักรอ่าน

13-17 มิถุนายน 2550

อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ครั้งแรกของหน่วยงานด้านการศึกษากังภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
รวมพลังกันสร้างสรรค์งานยิ่งใหญ่แห่งปี...ที่จะส่งเสริมให้คนไทย
“รักการอ่าน”

ตื่นตากับ 3 เมืองแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและเวทีกิจกรรมกระตุ้นจินตนาการ

พบกับ “เมืองห้องสมุดสมัยใหม่” ที่ย่อห้องสมุดชั้นยอดของไทยมาไว้ในที่เดียว

- คนวัยเรียน ห้องสมุดสถานศึกษา จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ห้องสมุดเด็กพิเศษ
- คนรักเรียน ห้องสมุดทักษะภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ จากบริติช เคาน์ซิล และสำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คนชอบอ่าน ห้องสมุดประชาชน จากห้องสมุดประชาชน กศน. และกทม.
- คนรอบรู้เรื่องการเงิน ห้องสมุดมารวย จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และห้องสมุดเศรษฐกิจพอเพียงจากธนาคารไทยพาณิชย์
- คนสร้างสรรค์ ห้องสมุดด้านศิลปะ งานสร้างสรรค์จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
- คนรักคุณ (ธรรม) ห้องสมุดด้านคุณธรรม จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
- คนวัยใส ห้องสมุดมีชีวิตและห้องสมุดมิติใหม่ จากสำนักอุทยานการเรียนรู้-ทีเคพาร์ค ห้องสมุดเสมือนจากศูนย์อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัยสำหรับเยาวชน และห้องสมุดฉบับกระเป๋า จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มุมเทคนิคการเล่านิทานไทย “๘๐ นิทานไทย สร้างสานคุณธรรม”

ตื่นตากับ “เมืองไอที” 5 โซนแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย พบกับ e-learning สาริตบทเรียนจริงที่น่าสนใจ e-library ทดลอง สืบค้นฐานข้อมูลด้วยระบบต่างๆ Edutainment พบกับเกมเพื่อการศึกษา และบริษัทด้านไอที Network Technology การแสดงเทคโนโลยีระบบเครือข่าย VDO ช่วยสอน และเกม Interactive และ Highlight Zone พบกับสุดยอด 100 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ตื่นตาตื่นใจกับ “เมืองนักรอ่าน” ชุมชนนักรอ่านสังคมชนบท และสังคมเมือง 8 โซน ที่จัดแสดงหนังสือดีนำอ่าน และกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงเทคนิคการอ่านในรูปแบบต่างๆ พบกับเวทีกลางเมือง และมุม R-Radio Network ลานบ้านนิทานไทย มุมนักรอ่าน อ่านท่องเที่ยว มุมหนังสือยอดนิยม มุมหนังสือดีมีคุณค่าที่หายาก มุมหนังสือแนะนำ มุมหนังสือเรียน และพบกับศิลปิน บุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การอ่าน และหนังสือในดวงใจ

ชม **นิทรรศการ** พระมหากษัตริย์นักพัฒนา “**อัครศิลปิน**” นิทรรศการเจ้าฟ้าฯ นักรอ่าน “**วิศิษฏศิลปิน**” และนิทรรศการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงหนังสือที่ส่วนราชการจัดพิมพ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ นอกจากนี้ยังมี Highlight การจัดทำสื่อ Interactive ผ่านหนังสือเล่มใหญ่

ร่วมสนุกกับ **เวทีกิจกรรม** การประกวดแข่งขัน การแสดงของโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด ในรายการ “ชิงช้าสวรรค์” และ **สัมมนา** ที่น่าสนใจ อาทิ **อ่านอย่างไร..ให้ฉลาด อ่าน...ปลดหนี้** พร้อมรับเอกสารและซีดีที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลน่าสนใจ และของรางวัลพิเศษมากมาย

★ เพลิดเพลินกับการ **เลือกซื้อหนังสือดี ๆ** จากกว่า 150 สำนักพิมพ์ในราคาพิเศษสุด

กระทรวงศึกษาธิการ สร้างนักรอ่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน 1579 หรือ โทร. 0-2628-5635, 0-2628-5620

www.moe.go.th